

TANG LỄ CA SĨ DUY QUANG (Phóng sự ảnh: Dân Huỳnh/Người Việt)



Sáng thứ Năm 27 tháng 12 . Tang lễ ca sĩ Duy Quang đã diễn ra tại Memorial Park (Lakeside Chapel) thành phố Westminster ,Orange County (Nam California). Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, ca sĩ Duy Quang đã ra đi để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp và những người có một thời áo trắng yêu mến giọng ca hiền hòa, nhẹ nhàng của ông.



Hàng trăm người đã đến viếng người ca sĩ tài hoa nhưng số mệnh ngắn ngủi. Nơi đặt quan tài của ông, bên trong nhà quản Memorial Park (Lakeside Chapel).



Hình ảnh thời trai trẻ của ca sĩ Duy Quang phía trên bàn thờ.



Cô con gái út của ca sĩ Duy Quang, cô Phạm Mỹ Kim vẫn còn giữ khuôn mặt trong sáng ngây thơ của tuổi học trò.



Hai cô con gái Phạm Mỹ An và Phạm Mỹ Kim thắp nhang thương tiếc cha.



Thái Hạnh, em của ca sĩ Duy Quang khóc thương tiếc người anh cả của mình.



Giây phút xúc động của ca sĩ Quỳnh Hương.



Ca sĩ Thái Thảo cũng rơi lệ suốt trong tang lễ.



Rất đông bạn bè nghệ sĩ thân thuộc đã đến viếng ca sĩ Duy Quang.



Nỗi buồn tiếc thương anh của nhạc sĩ Duy Cường.



Ca sĩ Thái Thảo ôm cháu gái Mỹ Kim trong giờ lễ xót thương.



Nhạc sĩ Duy Hùng (trái) và Duy Minh (phải) thắp nén nhang lần cuối tiễn anh.



Nhạc sĩ Duy Minh đang đọc lời tri ân đến quan khách đến tiễn đưa.



Quan tài của ca sĩ Duy Quang được đưa ra nhà quàn đi thiêu.



Quan tài ông được đưa đi bởi bàn tay những người bạn thân thương: nhạc sĩ Trung Nghĩa, nhạc sĩ Tuấn Dũng, nhạc sĩ Kỳ Phát và bạn bè, gia đình



Di ảnh của ca sĩ Duy Quang và đoàn người chậm rãi tiễn ông.



Chiếc xe tang cùng người thân đang đưa người nghệ sĩ tài hoa đi về cõi vĩnh hằng.



Nỗi buồn của những người tiễn đưa phản chiếu trên chiếc xe tang của ca sĩ Duy Quang.



Đoàn người đi bộ chậm rãi trong không khí buồn se lạnh cuối mùa Giáng sinh.



Những hình ảnh kỷ ức của một đời người nghệ sĩ cùng đồng hành với ông đến giây phút trở về cát bụi. The Dreamers sẽ luôn là những giấc mơ thật đẹp cho đời cho người... Vĩnh biệt ca sĩ Duy Quang, vĩnh biệt một giấc mơ thật đẹp để lại nhiều tiếc nuối...

(Phóng sự ảnh: **Dân Huỳnh/Người Việt**)